



**William
Academy**

Canada

William Academy

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ

DU HỌC & DU LỊCH

**Tham quan các trường đại học nổi tiếng trên thế giới
Cải thiện trình độ Anh Ngữ**

Chương trình trại hè của học viện William Academy được thiết kế nhằm thu hút các sinh viên quốc tế tiềm năng ở các độ tuổi từ 10-19 và nhằm phát triển khả năng tiếng Anh của sinh viên quốc tế



William Academy Trại Hè

*Một trải nghiệm tuyệt vời mà con bạn
không thể nào quên được!*

Nỗ lực xuất sắc trong việc cung cấp môi trường học để chú trọng đến sự phát triển giáo dục và phát triển nhân cách cá nhân cho mỗi học sinh



Phát triển một loạt các kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động giao tiếp.

Cải thiện các kỹ năng giao tiếp qua văn hoá của họ trong bức tranh khảm đa văn hóa của Canada.



Mở rộng quan điểm toàn cầu của sinh viên và cho phép họ kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới

Phần 01

Giới Thiệu Trại Hè



William Academy Trại Hè



Tại Khuôn viên Cobourg

William Academy, Cobourg tọa lạc cách Toronto 1 giờ đồng hồ trong một thị trấn có lịch sử phong phú, nằm cách bãi biển 300 mét, gần các cửa hàng và nhà hàng, trường cung cấp cho sinh viên tốt nhất ở Cobourg. 86.000 sq.ft. của chúng tôi trường học lịch sử được thành lập vào năm 1900 và là trường trung học công lập đầu tiên trong khu vực. Khuôn viên này có 2 phòng tập thể dục, phòng nghe nhạc và nhảy múa, và quán ăn tự phục vụ. Sinh viên theo Học viện William, Cobourg trở thành một phần của cộng đồng và tham gia vào các sự kiện xã



William Academy Trại Hè



William Academy

William Academy, Cobourg tọa lạc cách Toronto 1 giờ đồng hồ trong một thị trấn có lịch sử phong phú, nằm cách bãi biển 300 mét, gần các cửa hàng và nhà hàng, trường cung cấp cho sinh viên tốt nhất Cobourg. Với diện tích 86.000 sq.ft. đây là trường học lịch sử được thành lập vào năm 1900 và là trường trung học công lập đầu tiên trong khu vực. Khuôn viên này có 2 phòng tập thể dục, phòng nghe nhạc và nhảy múa, và quán ăn tự phục vụ. Sinh viên theo Học viện William, Cobourg trở thành một phần của cộng đồng và tham gia vào các sự kiện xã hội và văn hóa xảy ra trong suốt cả năm.



Đặc điểm của Trại Hè

Trại hè của Học viện William Academy kết hợp việc học Anh ngữ vào nhiều hoạt động ngoài trời bao gồm các tương tác đích thực với mọi người trong cộng đồng. Các chương trình của chúng tôi đã được thiết kế cẩn thận để kích thích lợi ích của sinh viên và xây dựng các kỹ năng hợp tác và kiên trì trong bối cảnh Bắc Mỹ. Mục đích của chương trình Trại hè của Học viện William là cung cấp cho sinh viên một loạt các hoạt động nhằm cải thiện không chỉ kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin mà còn khuyến khích thể chất và làm việc theo nhóm. Về cơ bản, đó là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên chuẩn bị cho việc học tập ở nước ngoài trong tương lai.



William
Academy

William Academy Trại Hè

Rèn luyện các kỹ năng Anh Ngữ



Phát triển thi đua đội nhóm



Rèn luyện các kỹ năng tự lập



Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo



Trải nghiệm cuộc sống thực tại của Canada

Học kỹ năng chơi golf cùng với sinh viên địa phương và Thực tập khúc côn cầu

Kinh nghiệm du thuyền và thuyền buồm

Bóng rổ và thể thao bóng chuyền

Tour du lịch đại học nổi tiếng thế giới

Thác Niagara Falls

Đạp xe leo núi ngoài trời

Cobourg thợ săn tin

Tác phẩm điêu khắc trên cát

Thi tài về giải thưởng tài năng



Tránh xa các thiết bị điện tử

Khám phá niềm vui của trại hè



Ngày 1

Chào mừng
Ngày đoàn đến
Dùng bữa tối



Ngày 2

Lễ khai mạc trại nghiệm cuộc
sống của Canada Gặp gỡ cựu
chiến binh



Ngày 3

Hockey trên cạn, Xem các trò chơi
khúc côn cầu trên sân vận động
viên khúc côn cầu Olympic



Ngày 4

Học Tiếng Anh về golf Cơ bản
Học Kỹ năng Goft với Sinh viên
Địa phương



Ngày 7

Tương tác giữa tài năng và kỹ năng với
sinh viên địa phương, đa văn hóa.
Cuộc chơi Tìm kiếm tài năng



Ngày 6

Tương tác giữa tài năng và kỹ năng với sinh viên địa
phương.
Nghiên cứu phiêu lưu và hệ sinh thái tự nhiên Tiếng Anh
Cuộc phiêu lưu leo núi ngoài trời Cobourg



Ngày 5

Chuyến tham quan Toronto: thăm Đại học
Toronto, CN Tower, Hồ Ontario



Ngày 8

Cobourg Scavenger Hunt, Tương tác với các vị khách đặc biệt



Ngày 9

Học trải nghiệm môn thể thao dưới nước, lái thuyền, buồm Anh



Ngày 10

Cobourg sandcastle lễ hội / hoạt động điêu khắc cát



Ngày 11

Học tiếng Anh cao cấp chủ đề Golf và thi đấu đánh golf với sinh viên địa phương



Ngày 14

Lễ tổng kết, Hiệu trưởng phát Giấy chứng nhận, học bổng và thư chấp nhận từ Học viện William



Ngày 13

Học và luyện tập bộ phim truyền hình Canada bằng tiếng Anh
Tiệc chia tay; Cuộc thi giành giải thưởng biểu diễn tài năng diễn kịch



Ngày 12

Tham quan Niagara Falls: Tham quan các cửa hàng thời trang Niagara-On-The-Lake và Niagara

Phần 02

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA TẠİ HỀ



Sinh viên sẽ trải nghiệm cuộc sống Canada tại thị trấn Cobourg thông qua tham gia vào một số kinh nghiệm xác thực. Họ sẽ học cách sử dụng hệ thống giao thông công cộng, gửi thư tại bưu điện địa phương và yêu cầu người dân địa phương hướng dẫn. Những kinh nghiệm này sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết và mang lại cho họ sự tự tin trong môi trường mới của họ.

William Academy Trại Hè



Học sinh gặp gỡ các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát địa phương

Khúc côn cầu trên cạn và trên băng

Canada nổi tiếng vì sức mạnh của môn thể thao mùa đông. Nhiều trẻ em Canada bắt đầu trượt băng hoặc chơi khúc côn cầu trẻ mới lên 4 tuổi. Hockey là môn thể thao quốc gia của người Canada và là một phần quan trọng trong danh tính quốc gia của Canada.

Học sinh sẽ học về các môn thể thao mùa đông của Canada. Buổi chiều, học sinh sẽ được trang bị các thiết bị thể thao chuyên nghiệp để luyện tập và phát triển các kỹ năng về đá. Vào buổi tối, học sinh sẽ xem khúc côn cầu và trượt băng tại địa điểm địa phương và cổ vũ cho đội mình hỗ trợ.





William
Academy

William Academy Trại Hè



Đã đến lúc phát triển kỹ năng chơi golf của bạn !

Hãy tưởng tượng chơi một vòng golf trong phong cảnh tuyệt đẹp của Cobourg. Canada là thiên đường của người chơi golf! Sau một buổi học về các quy tắc về sân gôn, sinh viên sẽ được đưa đến sân gôn Cobourg để học hỏi từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp và tận hưởng những vùng nông thôn địa phương với bạn bè. Học sinh sẽ thực hành đánh golf của họ trong một môi trường vui vẻ và hỗ trợ.

Sau khi ăn tối, học sinh sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi trong ngày đến Toronto. Trước khi khởi hành, học sinh sẽ được học về những điểm thu hút họ định đến thăm. Ngoài ra, các giáo viên được cấp phép của Canada sẽ giải thích sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục trung học của Canada và các trường khác. Trong phần thảo luận, họ cũng sẽ chia sẻ thông tin về việc áp dụng cho các trường đại học Canada, bao gồm Đại học Toronto.



William
Academy

William Academy
Trại hè

Chuyến tham quan
— Toronto —



Sinh viên bắt tay vào cuộc hành trình đến Toronto, thành phố lớn nhất của Canada. Sinh viên sẽ đến thăm trường Đại học Toronto và trải nghiệm sự quyến rũ của một cơ sở giáo dục hạng nhất. Sinh viên sẽ có cơ hội tưởng tượng mình đang theo học tại trường đại học uy tín này. Học sinh cũng sẽ ghé thăm tòa nhà cao nhất của Canada, tháp CN Tower, và tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố từ tầng quan sát.



Chuyến đi bộ Trải nghiệm vẻ đẹp của Canada

Sau khi tìm hiểu về địa lý và sinh thái của Canada, sinh viên sẽ được đi thăm khu vực Cobourg trong một ngày phiêu lưu. Đi bộ giúp bạn đánh giá cao những nhịp điệu tự nhiên đang diễn ra xung quanh chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với thiên nhiên! Học sinh không chỉ có thể nâng cao khả năng lãnh đạo của mình mà còn tạo cảm hứng cho tiềm năng, lòng dũng cảm và tinh thần enterprising của họ. Các cuộc phiêu lưu đi bộ phát triển sự tự giác, sự tự tin và sự bền bỉ của học sinh. Sau khi trở về trại, sinh viên sẽ tóm tắt các kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng tư duy độc lập mà họ đã học được trong cuộc phiêu lưu. Sau đó, sinh viên sẽ được yêu cầu viết về cuộc phiêu lưu bằng tiếng Anh và đưa ra bài phát biểu dài 5 phút tại trại.



William Academy Trại Hè



Hành Trình Đi Bộ



William Academy

Trại Hè

Cho Chúng tôi thấy tài năng của bạn đi nào!





William Academy Trại Hè

Thợ Săn tin

Một chuyến săn tin là một hoạt động phổ biến ở Bắc Mỹ. Nó liên quan đến việc thực hiện một danh sách các nhiệm vụ hoặc tìm kiếm tất cả các mục trong một danh sách trước khi bắt cứ danh mục nào khác.

Thợ săn tin phát triển kỹ năng của sinh viên trong tìm nguồn cung ứng và định vị thông tin từ một văn bản. Đó là nhằm khuyến khích sinh viên để kích hoạt kiến thức trước đây của họ và kết nối thông qua một hoạt động vui vẻ và hấp dẫn. Sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành một bảng tính bằng cách tương tác với cư dân địa phương và khám phá tất cả những gì Cobourg cung cấp.



Trãi nghiệm lái du thuyền,thuyền buồm



Sau khi học về sự an toàn của nước, học sinh sẽ được hộ tống đến Hồ Ontario để trải nghiệm sự thú vị của việc chèo thuyền trong khu vực vịnh quang này. Ở đây, sinh viên sẽ không chỉ nắm lấy những điểm tham quan và âm thanh của cuộc sống trên hồ, mà còn tìm hiểu thêm về đi thuyền buồm trong khu vực xinh đẹp này của thế giới.



William
Academy

William Academy Trại Hè

Học sinh tham gia các lớp nghệ thuật và lên kế hoạch phác hoạ bằng cát. Sau đó, học sinh sẽ được đưa đến bãi biển để tạo ra nhiều tác phẩm điêu khắc bằng cát theo bản phác thảo của chính họ.



Tạo tác phẩm
điêu khắc cát của
riêng bạn!



Nếu bạn bắt các lễ hội điêu khắc cát tổ chức hàng năm ở Cobourg, bạn thậm chí có thể cạnh tranh với bậc thầy thế giới! Lễ hội Điêu khắc Cát ở Cobourg là một sự kiện hàng năm và là một màn trình diễn đáng kinh ngạc của cát được khắc bằng tay bởi những người điêu khắc



Cả ngày tại Niagara Falls

Niagara Falls là thác nước lớn nhất theo thể tích ở Bắc Mỹ và là thác nước nổi tiếng nhất trên thế giới. Có nhiều lý do tại sao Thác Niagara nổi tiếng bao gồm màn hình hiển thị tuyệt đẹp của nguồn năng lượng nguyên sơ và thực tế nó đã trở thành một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Thác Niagara cũng có một số điểm tham quan hấp dẫn bao gồm cả việc cho phép du khách lên thuyền và đi gần Thác. Học sinh sẽ cảm thấy những rung động từ sự sụp đổ của nước. Kinh nghiệm ly kỳ này là một trong những điều cần nhớ!



William
Academy

William Academy Trại Hè



Diễn kịch và Tiệc Chia Tay

Ở Canada, kịch là một chủ đề phổ biến ở trường. Học sinh sẽ học văn hoá sân khấu của Canada và nâng cao kỹ năng đọc viết của mình với những người bạn Canada mới.

Sau khi diễn tập, sinh viên sẽ tham dự bữa tiệc chia tay trại hè, giới thiệu những kỹ năng họ đã học được trong các nghệ thuật kịch nghệ.





William Academy Trại Hè

Các lợi ích của trại hè

Giấy chứng nhận và Thư chấp nhận của Học viện William

Kinh nghiệm du học

Cải thiện kỹ năng giao tiếp qua văn hoá

Tham quan các trường đại học nổi tiếng thế giới

Mở rộng quan điểm toàn cầu của sinh viên

Phần 03

Các thành phần khác

Các loại phí

Nếu thị thực bị từ chối, lệ phí sẽ được hoàn trả trừ một khoản phí đăng ký 200 đô la.

Chi phí trại hè bao gồm:

- 1) Tất cả các hoạt động theo kế hoạch, chỗ ở, vận chuyển, tiền ăn, lệ phí nhập học, bảo hiểm y tế
- 2) Tham quan Niagara Falls, Toronto

Các chi phí không bao gồm:

- 1) Các chuyến đi không gồm trong lịch trình
- 2) Tiêu dùng cá nhân ngoài giờ ăn
- 3) Nhu cầu sinh hoạt và học tập cá nhân
- 4) Vé máy bay khứ hồi quốc tế, trong nước phí vận chuyển
- 5) Lệ phí xin hộ chiếu / thị thực, công chứng



Ghi chú

1. Lịch có thể thay đổi do các tình huống không lường trước được (bao gồm nhưng không giới hạn, hủy đặt chỗ, điều kiện thời tiết, thay đổi chuyến bay, v.v ...).
2. Trại hè chạy theo tuần. Lịch trình có thể chạy đến bốn tuần và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể tổ chức thêm một tuần tour du lịch của bờ biển phía đông của Canada sau khi trại hè.
3. Nếu cần, sinh viên cũng có thể tham dự các trại hè khác của Học viện William, chẳng hạn như Trại Thể thao, Trại Immersion Việt Nam, Trại Tham quan Đại học với hướng dẫn đăng ký, và Trại Tín chỉ Trung học, vv
4. Trại Thời gian: Ngày 8 tháng 7 - Ngày 19 tháng 8 năm 2018

See You At The Camp!



Ngày	Buổi sáng	Buổi chiều	Buổi tối
1		Arrive at camp	Welcome dinner party
2	Lễ khai mạc trại, bài phát biểu của thị trưởng, định hướng của trại, quy tắc an toàn học tập	Kinh nghiệm cuộc sống thực tại của Canada (đi xe buýt, gửi bưu thiếp, yêu cầu người Canada hướng dẫn địa phương)	Tham dự các hoạt động xã hội địa phương, thảo luận lịch sử Canada với cựu chiến binh
3	Học Tiếng Anh môn thể thao trên băng	Luyện tập Khúc côn cầu trên cạn, trên băng	Xem các trò chơi khúc côn cầu và trượt băng tại đấu trường khúc côn cầu Olympic
4	Học tiếng Anh về thể thao golf căn bản	Học kỹ năng chơi gôn cùng với sinh viên địa phương	Tìm hiểu về hệ thống giáo dục trung học Canada, các môn học của trường Đại học Toronto và yêu cầu ghi danh,
5	Chuyến đi tham quan Toronto: thăm Đại học Toronto, CN Tower, Hồ Ontario		Trở về ký túc xá nghỉ ngơi
6	Nghiên cứu phiêu lưu và hệ sinh thái tự nhiên Tiếng Anh	Cuộc phiêu lưu leo núi ngoài trời Cobourg (đào tạo lãnh đạo nhóm)	Kết luận kỹ năng giải quyết vấn đề
7	Lớp luyện thi tài năng	Tương tác giữa tài năng và kỹ năng với sinh viên địa phương	Triển lãm "We Got Talent" đa văn hóa



Ngày	Buổi sáng	Buổi chiều	Buổi tối
8	Nghiên cứu tiếng Anh khoa học trong phòng thí nghiệm	Thợ Săn tin tại Cobourg	Xem các hoạt động xã hội địa phương, gặp gỡ với khách đặc biệt
9	Học tiếng Anh môn thể thao dưới nước	Trãi nghiệm lái thuyền, buồm	Đêm xem phim đa văn hóa trên bãi biển
10	Học tiếng Anh nghệ thuật	Lễ hội lâu đài cát tại Cobourg / Hoạt động điêu khắc cát	cuộc thi và lễ hội Giải nhiếp ảnh Lâu đài cát
11	Study advanced golf English	Golf competition with local students	Tìm hiểu lịch sử thác Niagara bằng tiếng Anh
12	Trip to Niagara Falls: Visit Niagara-On-The-Lake and Niagara fashion outlets		Activity conclusion, PPT exhibition of Niagara Falls Trip
13	Học Văn học Anh	Học và luyện tập bộ phim truyền hình Canada bằng tiếng Anh	Tiệc chia tay và cuộc thi trao giải biểu diễn tài năng kịch
14	Lễ tổng kết, Hiệu trưởng trao Chứng nhận , học bổng và thư chấp nhận của Học viện William	Mua sắm. Sau đó sinh viên sẽ: 1. Trở về quê nhà, 2. Tiếp tục trại hè 3 tuần, 3. Tiếp tục Tour du lịch Canada theo kế hoạch cá nhân.	